



สพ.น.นครราชสีมา เขต 3
 นำส่งด้วยตัวเอง
 เลขที่รับ 3144
 วันที่ 26 เม.ย. 2567

ที่ ศธ ๐๒๗๖/๗๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาค ๑๓
 ๕๔ ถนนสีปศิริ ซอย ๓ ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ เกษียณแสนสุข

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑-๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหลักสูตร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. รายละเอียด QR Code จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัย การบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมายใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ KHURU Online ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง สำหรับกลุ่มอายุราชการไม่เกิน ๕ ปี มีผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน ๓๖ รุ่น รวม ๓๗,๔๖๗ คน และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน สำหรับกลุ่มอายุราชการ ๖ - ๒๕ ปี มีผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน ๑๐ รุ่น รวม ๔,๔๔๘ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้วางแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ เกษียณแสนสุข ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนเกษียณอายุราชการ ๑๐ ปี และที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานท่าน เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ เกษียณแสนสุข โดยกรอกใบตอบรับเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา และสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสารแจ้งปัญหา และตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Facebook ของหลักสูตร และจากหน้าเว็บไซต์ www.nidtep.go.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตพล ชุตติกุลกิริติ)
 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๑๓๖ ต่อ ๑๒